

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ศิริราช กรมการแพทย์ สมาคมโรคสมองเสื่อมฯ

ลงนามความร่วมมือร่วมต่อต้านและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในทุกมิติ

วันนี้ (10 ต.ค. 59) เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดี

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด นายกสมโรคสมองเสื่อม

แห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้แพทย์ บุคลากรทาง

การแพทย์ ตลอดจนสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะความ

เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูแลและรักษาปัญหาสุขภาพของประชาชน

เพื่อให้มีคุณภาพที่ดี ตลอดจนเพื่อให้การประชุมวิชาการ เพื่อต่อต้านโรคสมองเสื่อม 2017

(Joint Conference Fighting Against Dementia 2017) มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมี ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมอง

รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ นายกสมสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย รศ.นพ.ไชย

รัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.

พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 รพ.ศิริราช

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นโครงสร้างที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั้น ไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่หากเกิดขึ้นต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งภูมิภาค
เอเชียด้วย อาการสมองเสื่อมนั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากกระบวนการชราเพียงอย่างเดียว หากยังมี
สาเหตุอื่นอีกหลายประการที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการสมองเสื่อมชนิดต่าง ๆ และจากการที่สังคมมี
จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้เราพบกลุ่มอาการสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นในประชากรอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น กลุ่มอาการสมองเสื่อม จึงเป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อยมากขึ้น ใน เวชปฏิบัติทั่วไปในปัจจุบัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมาพบแพทย์ด้วยอาการที่แสดงถึงความบกพร่องของการรู้คิด ร่วมกับการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง โดยผลกระทบของภาวะสมองเสื่อมนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล ครอบครัว ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และระบบสาธารณสุขของประเทศโดยรวมอย่างมาก การพัฒนาองค์ความรู้ของแพทย์ และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการสมองเสื่อมนั้นจึงมีความสำคัญมาก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและความร้ายแรงของโรคสมองเสื่อม ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าโรคสมองเสื่อมเป็นความท้าทายสำคัญของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยและทุกภูมิภาคทั่วโลก จึงได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อต่อต้านโรคสมองเสื่อม 2017 (Joint Conference Fighting Against Dementia 2017) โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อให้แพทย์และบุคลากรสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในทุกมิติ รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูแลและรักษาปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากจะมีประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ ความเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ ความเข้มแข็งของประเทศไทยสู่เวทีอาเซียน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในสังคมอย่างสูงสุดต่อไป
